



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ความเหมาะสมเบื้องต้น ได้พิจารณาเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (๑) ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (๒) วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรอง
ความเหมาะสมเบื้องต้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือก
จึงประกาศรายละเอียดการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จะดำเนินการประเมินผลงาน
ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จากผลงานตามองค์ประกอบการประเมิน
และตัวชี้วัดของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามที่ได้ส่งไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลัง
พบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หากได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกัญญา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๘๕๐๐๑	นายพิสุทธิ ยงทางเรือ	
๒	๐๘๕๐๐๒	นายदनัย บุญไวย์	
๓	๐๘๕๐๐๓	นางสาวทัดดาว รัตนชาติ	